



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 4/2542

วันที่ 15

มกราคม 2542

เรื่อง การทรวงการคลังจัดฝึกอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลัง โดยความร่วมมือของ ประเทศแคนาดา และญี่ปุ่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตรวจสอบภายใน ของทุก ส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลดีในภาพรวมของประเทศ

รองโฆษกฯ กล่าวว่่า เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้ผลจริงจัง สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2542 จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม ดังนี้

1. กรมบัญชีกลางร่วมกับ Treasury Board Canada โดย Canadian International Development Agency(CIDA) จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบการดำเนินการ โดยรัฐบาลแคนาดาส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ Mr. D. Alan Whita และ Mr. John Moser มาเป็นผู้ ให้การอบรมแก่ผู้ตรวจสอบภายในจากส่วนราชการทุกแห่ง 2 รุ่น ในวันที่ 11-19 มกราคม 2542 และ วันที่ 21-29 มกราคม 2542

2. กรมบัญชีกลางร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำ ประเทศไทย (JICA) ได้ให้ความช่วยเหลือในวงเงิน 1 ล้านบาทเศษ เพื่อจัดสัมมนาเชิงวิชาการใน หัวข้อ Seminar on Development and Upgrafe of Internal Audit System in Government Organization ให้กับผู้ตรวจสอบภายในจากส่วนราชการ 3 รุ่น คือ

1. หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายในระดับบริหาร ระหว่างวันที่ 1-12

กุมภาพันธ์ 2542

2. หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวัน ที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2542 และ ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2542

การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้ ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการแล้วยังเป็นการ พัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ และระบบ การ บริหารและกำกับดูแลที่โปร่งใส ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 ด้วย

นอกจากการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวแล้ว กรมบัญชีกลางยังจะได้รับความช่วยเหลือ จากรัฐบาลแคนาดา ให้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไปฝึกอบรมที่แคนาดาประมาณ 2 เดือน ใน เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบการ ดำเนินงาน สำหรับในส่วนการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเสร็จโครงการนี้แล้ว กรมบัญชีกลางคาด ว่าจะได้รับความช่วยเหลือใน ลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป.

Posted 15 Jan 1999